

Số: /TB-UBND

Tam Đường, ngày tháng 01 năm 2021

## **THÔNG BÁO**

### **Kết luận của đồng chí Sùng Lữ Páo – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 huyện tại cuộc họp ngày 31/01/2021 về công tác phòng, chống dịch Covid-19**

Ngày 31/01/2021, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 huyện Tam Đường họp khẩn chỉ đạo triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện. Dự chỉ đạo cuộc họp có đồng chí Tổng Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh; các đồng chí Trưởng ban, Phó ban chỉ đạo huyện; một số thành viên Ban chỉ đạo huyện; lãnh đạo Trung tâm Y tế và các phòng, đội chuyên môn của Trung tâm Y tế huyện Tam Đường.

Sau khi nghe Lãnh đạo Trung tâm Y tế báo cáo, ý kiến phát biểu của các đại biểu dự họp, đặc biệt là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh, đồng chí Sùng Lữ Páo – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 huyện kết luận như sau:

Hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 đang lây lan với tốc độ nhanh tại một số tỉnh, đặc biệt ghi nhận nhiều ca lây nhiễm trong cộng đồng do biến thể mới của vi rút SARS-COV-2 (thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương; sân bay Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh...); đây là tình huống lây nhiễm cộng đồng lớn nhất từ trước đến nay, có nguy cơ lây lan trên diện rộng. Tại huyện Tam Đường tính đến thời điểm ngày 31/01/2021 chưa có ca dương tính với SARS-COV-2, tuy nhiên đã có 01 trường hợp F1, 29 trường hợp F2 liên quan đến ca bệnh 1723. Để triển khai hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 huyện yêu cầu các thành viên Ban chỉ đạo, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện, Ban chỉ đạo các xã, thị trấn triển khai ngay một số biện pháp cấp bách sau:

**1.** Các cơ quan chuyên môn, đội phản ứng nhanh, đội điều tra xác minh tiếp tục nắm tình hình, cập nhật thông tin thực hiện điều tra truy vết “thần tốc, triệt để” không để sót, lọt các trường hợp có tiếp xúc gần liên quan tới F1 (tiếp xúc với ca bệnh 1723). Các cơ quan, đơn vị tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân, cán bộ, chiến sỹ, công chức, viên chức tự nguyện khai báo y tế hoặc gọi điện đến đường dây nóng số điện thoại **0987.436.305** khi có tiếp xúc liên quan đến F1 nêu trên để được tư vấn, áp dụng các biện pháp phòng chống dịch kịp thời, đúng quy định. Đối với các trường hợp liên quan F1 nêu trên thực hiện như sau:

- Tất cả các trường hợp tiếp xúc gần với F1 (là F2): thực hiện cách ly tập

trung cho đến khi có kết quả xét nghiệm lần 2 của F1, đồng thời lấy mẫu xét nghiệm. Sau khi có kết quả xét nghiệm âm tính, được tiếp tục cách ly tại nhà theo hướng dẫn của Sở Y tế.

- Tất cả các trường hợp tiếp xúc với F2 (là F3): cách ly tại nhà, lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc cho các trường hợp có biểu hiện bệnh.

- Tất cả các trường hợp tiếp xúc với F3 (là F4): tự theo dõi sức khỏe, lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc cho các trường hợp có biểu hiện bệnh.

Các cơ quan chức năng, Ban chỉ đạo cấp xã thực hiện nghiêm việc quyết định, giám sát cách ly y tế theo nêu trên. Ban chỉ huy quân sự huyện chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện kích hoạt hoạt động của Cơ sở cách ly tập trung phòng chống Covid-19 của huyện.

**2. Các thành viên Ban chỉ đạo huyện; Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn quán triệt tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên thực hiện nghiêm quan điểm "chống dịch như chống giặc", căn cứ chức năng, nhiệm vụ giám sát, hỗ trợ các xã, thị trấn đẩy mạnh tuyên truyền tới nhân dân, kiểm tra, đôn đốc tại cơ sở việc thực hiện khuyến cáo 5K của Bộ Y tế: "Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tập trung – Khai báo y tế", cài đặt và bật ứng dụng Bluzone đặc biệt tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người...**

Chỉ đạo tạm dừng tất cả các hoạt động hội họp tập trung đông người không cấp thiết, tạm dừng tổ chức các đám cưới, liên hoan, nhà mới... hạn chế tập trung đông người tại đám tang... Tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, chủ động, sẵn sàng ứng phó với các tình huống dịch bệnh xảy ra. Đồng thời, triệt để ngăn chặn các thông tin sai sự thật, thông tin gây hoang mang dư luận gây ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch trên địa bàn.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tạm dừng việc cho phép cán bộ, công chức, viên chức trở về quê nghỉ tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021, nghỉ phép (trừ các trường hợp bất khả kháng)... đến khi có thông báo mới của UBND huyện.

**3. Phòng Giáo dục và Đào tạo; Các trường THPT Bình Lục, trường PTDT nội trú Tam Đường, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên:** Triển khai thực hiện Công văn số 261/UBND-VX ngày 31/01/2021 của UBND tỉnh về việc cho học sinh các cấp học trên địa bàn nghỉ học kể từ ngày 01/02/2021 cho đến khi có thông báo mới của cấp có thẩm quyền. Đồng thời, chỉ đạo, chuẩn bị các phương án, điều chỉnh chương trình, kế hoạch giáo dục; tổ chức dạy học bằng các hình thức phù hợp với tình hình thực tế và diễn biến tình hình dịch Covid-19. Tuyên truyền, vận động giáo viên, học sinh và gia đình học sinh tích cực tham gia thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

**4. Phòng Văn hóa – Thông tin; Đài Truyền thanh – Truyền hình huyện:** Đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về tình hình diễn biến dịch bệnh và các nội dung

chỉ đạo, hướng dẫn, khuyến cáo phòng chống dịch của cấp có thẩm quyền. Đài Truyền thanh – Truyền hình huyện tăng thời lượng phát sóng tuyên truyền phòng, chống dịch, đặc biệt vào các buổi: sáng, trưa, chiều trong ngày, chỉ đạo hướng dẫn cấp xã triển khai tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh không dây.

**5. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện:** Chủ trì, phối hợp với các đơn vị, tổ chức có liên quan phát động phong trào chung tay đẩy lùi dịch bệnh Covid-19, vận động các tổ chức, cá nhân ủng hộ các mặt hàng nhu yếu phẩm để hỗ trợ các cơ sở cách ly y tế tập trung, hỗ trợ người dân đang thực hiện cách ly tập trung trên địa bàn.

**6.** Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 cấp xã tiếp tục phát huy vai trò của các thành viên Ban chỉ đạo, của Tổ phòng, chống dịch của bản. Tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện khuyến cáo 5K; Tự giác khai báo khi gia đình có người thân từ vùng dịch, từ nước ngoài trở về địa phương; vận động người thân không nhập cảnh trái phép, thông báo các trường hợp nhập cảnh trái phép, trốn cách ly, không khai báo y tế cho chính quyền địa phương.

Ban chỉ đạo cấp xã chịu trách nhiệm chỉ đạo thực hiện nghiêm việc quản lý, giám sát chặt chẽ các trường hợp cách ly tại nhà, không để xảy ra việc người được cách ly tiếp xúc với người khác hoặc trốn cách ly... Thường xuyên cập nhật thông tin, báo cáo tình hình tại địa bàn về Ban chỉ đạo huyện qua nhóm Zalo của Ban chỉ đạo huyện và các phương tiện thông tin khác.

Trên đây là kết luận của đồng chí Sùng Lữ Páo – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 huyện tại cuộc họp về công tác phòng, chống dịch Covid-19, yêu cầu các thủ trưởng các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện

**Nơi nhận:**

- TT: Huyện ủy, HĐND huyện; (để b/c)
- Chủ tịch và các PCT. UBND huyện;
- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện;
- Thành viên BCD Covid-19 huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT.

**CHỦ TỊCH**

**Sùng Lữ Páo**